



## รายงานของผู้สอบบัญชี

เสนอ นายกองค้การบริหารส่วนตำบลไทรนอก

ความเห็น

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบรายงานการเงินของ องค์การบริหารส่วนตำบลไทรนอก ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ และงบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นว่า รายงานการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของ องค์การบริหารส่วนตำบลไทรนอก ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ และผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติกรบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กระทรวงมหาดไทยประกาศใช้

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินและมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบรายงานการเงินในรายงานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีความเป็นอิสระจากหน่วยงานตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินที่กำหนดโดยคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบรายงานการเงิน และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินและข้อกำหนดจรรยาบรรณเหล่านี้ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้รับเพียงพอและเหมาะสม เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่อรายงานการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนอรายงานการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติกรบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กระทรวงมหาดไทยประกาศใช้ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำรายงานการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน



ในการจัดทำรายงานการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของหน่วยงาน ในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่องตามความเหมาะสม และการใช้เกณฑ์ การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่มีข้อกำหนดในกฎหมายหรือเป็นนโยบายรัฐบาลที่จะเลิก หน่วยงาน หรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

#### ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบรายงานการเงิน

การตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่น อย่างสมเหตุสมผลว่า รายงานการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ หรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้ เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินและ มาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูล ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่าง สมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทาง เศรษฐกิจของผู้ใช้รายงานการเงินจากการใช้รายงานการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการ การตรวจเงินแผ่นดินและมาตรฐานการสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกต และสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินรวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญใน รายงานการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อ ตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ ในการแสดงความเห็นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง อันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริต อาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงผล ที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบ วิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพ ของการควบคุมภายในของหน่วยงาน

- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของ ประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร

- สรุปร่วมกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของ ผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปร่วมกับความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์ หรือสถานการณ์ ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของหน่วยงาน ในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในรายงานการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน



ขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  
อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้หน่วยงาน ต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง

- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของรายงานการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผย  
ข้อมูลว่ารายงานการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควร  
หรือไม่

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้สื่อสารกับผู้บริหารในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขต  
และช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึง  
ข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้พบในระหว่าง  
การตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

(นายนิรันดร์ สักขณาวรรณพร)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุโขทัย

(นางชุพัตร์ ลากษณชัย)

นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการ

วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

## องค์การบริหารส่วนตำบลไกรนอก อ.งิ้ว อ.ไทรโยค จ.สุโขทัย

## งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

	หมายเหตุ	ปี 2563	ปี 2562
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	56,351,362.80	55,990,742.80
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	28,617,542.25	28,036,437.91
เงินฝากกระทรวงการคลัง	4	24,011.00	1,500.00
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	5	440,000.00	5,000,000.00
ลูกหนี้ค่าภาษี	6	-	3,243.00
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	7	500,000.00	500,000.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		<u>29,581,553.25</u>	<u>33,541,180.91</u>
รวมสินทรัพย์		<u>29,581,553.25</u>	<u>33,541,180.91</u>
ทุนทรัพย์สิน	2	56,351,362.80	55,990,742.80
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน			
รายจ่ายค้างจ่าย	8	2,220,210.00	6,112,816.00
เงินรับฝาก	9	1,134,452.29	1,001,523.21
รวมหนี้สินหมุนเวียน		<u>3,354,662.29</u>	<u>7,114,339.21</u>
รวมหนี้สิน		<u>3,354,662.29</u>	<u>7,114,339.21</u>
เงินสะสม			
เงินสะสม	10	9,189,368.34	9,969,542.28
เงินทุนสำรองเงินสะสม		17,037,522.62	16,457,299.42
รวมเงินสะสม		<u>26,226,890.96</u>	<u>26,426,841.70</u>
รวมหนี้สินและเงินสะสม		<u>29,581,553.25</u>	<u>33,541,180.91</u>

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นางสาววิไลวัลย์ จันทาโฮง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวนิตารัตน์ ม่วงคุ้ม)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษา  
ราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  
ไกรนอก

(นายจินตศักดิ์ แสงเมือง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไกรนอก

# องค์การบริหารส่วนตำบลไกรนอก หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

## ข้อมูลทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลไกรนอก ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลไกรนอก เมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2539 ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ที่ 3 ตำบลไกรนอก อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย มีเนื้อที่ความรับผิดชอบ จำนวน 30,727 ไร่ หรือคิดเป็นพื้นที่ 48.00 ตารางกิโลเมตร มีเขตการปกครองจำนวน 8 หมู่บ้าน

## หมายเหตุ 1 สรุปนโยบายบัญชีที่สำคัญ

### 1.1 หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน

การบันทึกบัญชีเพื่อจัดทำงบแสดงฐานะการเงินเป็นไปตามเกณฑ์เงินสดและเกณฑ์คงค้างตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติกรบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 21 มีนาคม 2561 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

### 1.2 รายการเปิดเผยอื่นใด

#### 1.2 หลักเกณฑ์การรับรู้รายการทางบัญชี

##### 1.2.1 การรับรู้สินทรัพย์

องค์การบริหารส่วนตำบลไกรนอกจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ต้องคำนึงถึงความเป็นไปได้ที่จะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพย์นั้น และมูลค่าของสินทรัพย์นั้นสามารถวัดได้อย่างมีเหตุผลน่าเชื่อถือ โดยให้แสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ดังนี้

(1) เงินสดและเงินฝากธนาคาร ได้แก่ เงินสดในมือ เช็ค ตั๋วแลกเงิน และธนาคาณัติ ให้บันทึกรับรู้เงินสดและเงินฝากธนาคารในราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ โดยเปิดเผยรายละเอียดเงินสดและเงินฝากธนาคารไว้ในหมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

(2) เงินฝากกระทรวงการคลัง ได้แก่

(2.1) บัญชีที่กระทรวงการคลังเปิดไว้ เพื่อฝากเงินของรัฐบาลให้กับองค์การบริหารส่วนตำบล แต่องค์การบริหารส่วนตำบลไกรนอกยังไม่ได้บันทึกรายการขอเบิกเงินในระบบ GFMS ณ วันสิ้นปีงบประมาณ ให้บันทึกรับรู้เงินฝากกระทรวงการคลังตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง โดยเปิดเผยรายละเอียดเงินฝากกระทรวงการคลังไว้ในหมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

(2.2) บัญชีที่กระทรวงการคลังเปิดไว้ เพื่อจ่ายเงินฝากกระทรวงการคลังไว้ในหมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน การจ่ายเงินจากกระทรวงการคลังที่แสดงว่า ได้จ่ายเงินแทนองค์การบริหารส่วนตำบลไกรนอก ให้บันทึกเป็นรายได้และรายจ่าย เมื่อได้รับหลักฐาน

(3) เงินประกัน ได้แก่ จำนวนเงินที่องค์การบริหารส่วนตำบลไกรนอก จ่ายเพื่อเป็นหลักประกันความเสียหายให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(4) ลูกหนี้เงินยืม ได้แก่ ลูกหนี้ที่เกิดจากการที่องค์การบริหารส่วนตำบลไกรนอก ให้ยืมเงินไปจ่ายในการปฏิบัติงาน ให้บันทึกรับรู้ลูกหนี้ในกรณีนี้ตามจำนวนที่ยืม

(5) รายได้จากรัฐบาลค้างรับ ได้แก่ จำนวนเงินที่องค์การบริหารส่วนตำบลไกรนอก จะได้รับจากรัฐบาล แต่ยังไม่ได้รับเงิน เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ให้บันทึกรับรู้รายได้จากรัฐบาลค้างรับตามจำนวนเงินที่ยังไม่ได้รับ

(6) ลูกหนี้ค่าภาษี ได้แก่ ยอดรวมของลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่ ลูกหนี้ภาษีป้าย และลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้เปิดเผยรายละเอียดลูกหนี้ภาษีแต่ละประเภทไว้ในหมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

(7) ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ได้แก่ จำนวนเงินรายได้ประเภทภาษีโรงเรือนและที่ดิน ที่ยังเรียกเก็บไม่ได้ในปีงบประมาณที่เกิดรายได้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้บันทึกรับรู้ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดินตามมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ

(8) ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่ ได้แก่ จำนวนเงินรายได้ประเภทภาษีบำรุงท้องที่ ที่ยังเรียกเก็บไม่ได้ในปีงบประมาณที่เกิดรายได้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้บันทึกรับรู้ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่ ตามมูลค่าสุทธิที่จะได้รับหลังหักเงินที่มีกฎหมายหรือระเบียบกำหนดให้หัก

(9) ลูกหนี้ภาษีป้าย ได้แก่ จำนวนเงินรายได้ประเภทภาษีป้าย ที่ยังเรียกเก็บไม่ได้ ในปีงบประมาณที่เกิดรายได้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้บันทึกรับรู้ลูกหนี้ภาษีป้ายตามมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ

(10) ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ได้แก่ จำนวนเงินรายได้ประเภทภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่ยังเรียกเก็บไม่ได้ในปีงบประมาณที่เกิดรายได้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้บันทึกรับรู้ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ

(11) ลูกหนี้รายได้อื่นๆ ได้แก่ จำนวนเงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลไกรนอก เป็นผู้จัดเก็บโดยมีระยะเวลาการชำระที่แน่นอน ค่าเช่าทรัพย์สินจากบุคคลภายนอกหรือหน่วยงานอื่น หรือรายได้อื่นที่มีหลักฐานหรือสัญญาที่ระบุการชำระที่แน่นอน ซึ่งเรียกเก็บไม่ได้ในปีงบประมาณที่เกิดรายได้ เช่น ค่าเช่าประปา ค่าเช่าอาคาร เป็นต้น เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้บันทึกรับรู้ลูกหนี้รายได้อื่นๆ ตามมูลค่าสุทธิที่จะได้รับหลังหักเงินที่มีกฎหมายหรือระเบียบกำหนดให้หัก โดยเปิดเผยรายละเอียดลูกหนี้รายได้อื่นๆ ไว้ในหมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

(12) ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน ได้แก่ ลูกหนี้ที่เกิดจากการกู้ยืมเงินตามโครงการเศรษฐกิจชุมชน ให้บันทึกรับรู้ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนตามมูลค่าตามสัญญาที่ได้กู้ยืมเงินไว้กับองค์การบริหารส่วนตำบลไกรนอก

(13) ลูกหนี้อื่นๆ ได้แก่ ลูกหนี้ที่ไม่ได้เกิดจากรายได้จากการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลไกรนอก ให้บันทึกรับรู้ลูกหนี้อื่นๆ เมื่อมีการระบุผู้รับผิดชอบได้ โดยเปิดเผยรายละเอียดลูกหนี้อื่นๆ ไว้ในหมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

(14) ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม ได้แก่ จำนวนเงินที่ได้ยืมเงินสะสมไปใช้จ่ายในกิจการ งบประมาณ หรือยืมเงินสะสมทดรองจ่ายตามที่มีกฎหมายหรือระเบียบกำหนด ไม่รวมเงินอุดหนุน ระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ

(15) ลูกหนี้เงินสะสม ได้แก่ บัญชีที่ใช้บันทึกสำหรับการยืมเงินสะสมทดรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีที่ยังไม่ได้รับเงินอุดหนุน ระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ โดยบันทึกคู่กับบัญชีเจ้าหนี้เงินสะสม และให้กลับรายการบัญชีเมื่อได้รับเงินหรือรับรู้รายได้เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ

(16) เงินจ่ายล่วงหน้า ได้แก่ จำนวนเงินที่องค์การบริหารส่วนตำบลไกรนอก จ่ายล่วงหน้าให้แก่คู่สัญญาซึ่งเป็นผู้ขายหรือผู้รับจ้าง ตามที่กฎหมายกำหนดและเงื่อนไขสัญญา ก่อนที่คู่สัญญาจะเริ่มปฏิบัติงานจริงตามสัญญา

##### 1.2.2 การรับรู้หนี้สิน

องค์การบริหารส่วนตำบลไกรนอก จะรับรู้หนี้สินในงบแสดงฐานะการเงินเมื่อจะนำทรัพย์สินออกจากองค์การบริหารส่วนตำบลไกรนอก เพื่อชำระภาระผูกพัน และเมื่อมูลค่าของภาระผูกพันที่ต้องชำระนั้นสามารถวัดได้อย่างมีเหตุผลน่าเชื่อถือ โดยให้องค์การบริหารส่วนตำบลไกรนอก

### องค์การบริหารส่วนตำบล ไกรนอก หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

แสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ดังนี้

- (1) รายจ่ายค้างจ่าย ได้แก่ จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติให้กู้เงินจากผู้มีอำนาจไว้จ่ายในปีงบประมาณถัดไป โดยเปิดเผยรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
- (2) ฎีกาค้างจ่าย ได้แก่ จำนวนเงินที่วางฎีกาเบิกเงินภายในวันที่สามสิบกันยายนแล้ว แต่ไม่สามารถอนุมัติและเบิกจ่ายเงินได้ทันภายในวันสิ้นปีงบประมาณและจะต้องอนุมัติและเบิกจ่ายเงินภายในวันทำการสุดท้ายของเดือนตุลาคมของทุกปี โดยเปิดเผยรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
- (3) รายจ่ายผิดส่งไปสำคัญ ได้แก่ จำนวนเงินที่ให้ยืมเงินไปใช้จ่ายในการปฏิบัติงานซึ่งยังไม่ได้ส่งใช้ภายในปีงบประมาณ เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้บันทึกบัญชีรายจ่ายผิดส่งไปสำคัญตามมูลค่าเท่ากับยอดลูกหนี้เงินยืมที่ยังไม่ได้ส่งใช้
- (4) เงินรับฝาก ได้แก่ จำนวนเงินที่ได้รับโดยมีวัตถุประสงค์ให้ใช้จ่ายในกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะหรือรับไว้เพื่อจ่ายตามเงื่อนไขหรือคืนเงินให้กับผู้มีสิทธิ โดยเปิดเผยประเภทของเงินที่รับฝากไว้ในหมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
- (5) เจ้าหนี้เงินกู้ ได้แก่ จำนวนเงินที่ได้รับจากแหล่งเงินกู้ โดยเปิดเผยชื่อเจ้าหนี้ โครงการที่ขอกู้ จำนวนเงินที่ขอกู้ ในหมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
- (6) เจ้าหนี้เงินสะสม ได้แก่ บัญชีที่ใช้บันทึกสำหรับการยืมเงินสะสมตรงจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีที่ยังไม่ได้รับเงินอุดหนุนระบุดebt ประสงค์/เฉพาะกิจ โดยบันทึกคู่กับบัญชีลูกหนี้เงินสะสม และให้กลับรายการบัญชีเมื่อได้รับเงินหรือรับรู้รายได้เงินอุดหนุนระบุดebt ประสงค์/เฉพาะกิจ

#### 1.2.3 การรับรู้เงินสะสม

องค์การบริหารส่วนตำบล ไกรนอก จะรับรู้เงินสะสมได้ตามกรณีดังต่อไปนี้

- (1) ผลต่างระหว่างรายรับสูงกว่ารายจ่าย ให้ตกเป็นเงินสะสม ณ วันสิ้นปีงบประมาณ โดยรับรู้เป็นเงินสะสมร้อยละแปดสิบห้า และทุนสำรองเงินสะสมร้อยละสิบห้า ทั้งนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 87 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
- (2) เงินรายจ่ายของปีงบประมาณที่ผ่านมาและรับคืนเงินในปีงบประมาณปัจจุบัน ให้ตกเป็นเงินสะสม ณ วันที่รับเงินนั้น
- (3) การจ่ายขาดเงินสะสมให้ลดยอดเงินสะสม ณ วันที่จ่ายเงิน
- (4) รายจ่ายที่ได้ตั้งค้างจ่ายไว้และไม่ประสงค์จะเบิกจ่ายต่อไป ให้ตกเป็นเงินสะสม ณ วันสิ้นปีงบประมาณ
- (5) การจำหน่ายหนี้สูญหรือการลดยอดลูกหนี้ภาษีค้างชำระ ให้ลดยอดเงินสะสม ณ วันที่ได้รับอนุมัติให้จำหน่ายหนี้สูญหรือลดยอดลูกหนี้ค้างชำระ

#### 1.2.4 การรับรู้รายได้

องค์การบริหารส่วนตำบล ไกรนอก จะรับรู้รายได้เมื่อมีการรับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจตลอดระยะเวลาบัญชีซึ่งเกิดจากการดำเนินกิจการตามปกติขององค์การบริหารส่วนตำบล ไกรนอก ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นจะเกี่ยวเนื่องกับการเพิ่มขึ้นในส่วนของสินทรัพย์ หรือการลดลงในส่วนหนึ่งของหนี้สินซึ่งมีผลทำให้สินทรัพย์สุทธิขององค์การบริหารส่วนตำบล ไกรนอก เพิ่มขึ้น เว้นแต่เงินกู้ยืมไม่ถึงเป็นรายได้เนื่องจากทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินในจำนวนที่เท่ากัน จึงไม่มีผลกระทบต่อสินทรัพย์สุทธิขององค์การบริหารส่วนตำบล ไกรนอก ดังนี้

- (1) รายได้ประเภทภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และรายรับประเภทอื่นที่มีหลักฐานหรือสัญญาที่ระบุการชำระเงินแน่นอน ให้บันทึกเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง
- (2) รายได้ประเภทอื่นนอกจากรายได้ตามข้อ (1) ให้บันทึกเป็นรายได้ตามเกณฑ์เงินสด
- (3) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้องค์การบริหารส่วนตำบล ไกรนอก โดยระบุดebt ประสงค์ ระหว่างปีงบประมาณให้บันทึกเป็นรายได้ตามเกณฑ์เงินสด และเมื่อสิ้นปีงบประมาณหากยังไม่ได้รับเงินให้บันทึกเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง
- (4) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้องค์การบริหารส่วนตำบล ไกรนอก โดยระบุดebt ประสงค์ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบล ไกรนอก นำเงินอุดหนุนไปดำเนินการเอง โดยที่รัฐบาลให้ก่อนหน้าผู้ผูกพันมากกว่าหนึ่งปีงบประมาณและจัดสรรให้เป็นปีๆ ให้บันทึกเป็นรายได้สำหรับเงินที่จะได้รับจัดสรรในปีที่ได้รับจัดสรรนั้น
- (5) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้องค์การบริหารส่วนตำบล ไกรนอก โดยกระทรวงการคลังเบิกจ่ายเงินแทนองค์การบริหารส่วนตำบล ไกรนอก ให้บันทึกเป็นรายได้ เมื่อได้รับหลักฐานการจ่ายเงินจากกระทรวงการคลังที่แสดงว่าได้จ่ายเงินแทนองค์การบริหารส่วนตำบล ไกรนอก ให้กับผู้มีสิทธิรับเงินแล้ว

#### 1.2.5 การรับรู้รายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบล ไกรนอก จะรับรู้รายจ่ายเมื่อมีการจ่ายเงิน หรือได้รับอนุมัติ ให้กู้เงินในรอบระยะเวลาบัญชีปีปัจจุบัน ดังนี้

- (1) บันทึกเป็นรายจ่ายเมื่อได้รับอนุมัติให้จ่ายเป็นรายจ่ายที่เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ หรือเงินอุดหนุนระบุดebt ประสงค์
- (2) บันทึกเป็นรายจ่ายตามที่ได้รับอนุมัติให้กู้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี หรือเงินอุดหนุนโดยระบุดebt ประสงค์ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ
- (3) การจ่ายขาดเงินสะสม และเงินทุนสำรองเงินสะสม ให้แสดงรายจ่ายในรายงานการเงิน
- (4) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้องค์การบริหารส่วนตำบล ไกรนอก โดยกระทรวงการคลังเบิกจ่ายเงินแทนองค์การบริหารส่วนตำบล ไกรนอก ให้บันทึกเป็นรายจ่าย เมื่อได้รับหลักฐานการจ่ายเงินจากกระทรวงการคลังที่แสดงว่าได้จ่ายเงินแทนองค์การบริหารส่วนตำบล ไกรนอก ให้กับผู้มีสิทธิรับเงินแล้ว

#### 1.3 บททรัพย์สิน ปรับปรุงประเภทสินทรัพย์ให้สอดคล้องกับการจำแนกประเภทสินทรัพย์ตามคู่มือ

การจัดทำรายงานสำรวจสินทรัพย์ขององค์การบริหารส่วนตำบล ไกรนอก ตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด โดยยังคงไม่แสดงมูลค่าสินทรัพย์ที่จัดไว้เพื่อเป็นการให้บริการสาธารณะในบททรัพย์สินเช่นเดิม

องค์การบริหารส่วนตำบล ไกรนอก  
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน  
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

ประเภททรัพย์สิน	ภาคทรัพย์สิน		ชื่อ	แหล่งที่มาของทรัพย์สินทั้งหมด	
	ปี 2563	ปี 2562		ปี 2563	จำนวนเงิน
ที่ดิน			ขายได้		ปี 2562
ที่ดินที่กรมสิทธิ์	600,000.00	600,000.00		56,351,362.80	55,990,742.80
อาคาร			รวม	56,351,362.80	55,990,742.80
อาคารสำนักงาน	4,450,000.00	4,450,000.00			
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	12,576,638.80	12,576,638.80			
ส่วนปรับปรุงอาคาร	857,700.00	704,900.00			
สิ่งปลูกสร้าง					
สิ่งปลูกสร้าง	4,872,176.00	4,872,176.00			
ครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,877,915.00	3,857,935.00			
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	15,080,800.00	15,080,800.00			
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	2,107,605.00	2,107,605.00			
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	2,618,954.00	2,601,854.00			
ครุภัณฑ์การเกษตร	497,060.00	497,060.00			
ครุภัณฑ์โรงงาน	44,900.00	44,900.00			
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	4,296,225.00	4,280,725.00			
ครุภัณฑ์สำรวจ	165,600.00	165,600.00			
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	393,600.00	393,600.00			
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,422,620.00	1,344,480.00			
ครุภัณฑ์การศึกษา	58,000.00	29,000.00			

Sau Na Poy

องค์การบริหารส่วนตำบลไกรนอก  
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน  
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 2-งบทรัพย์สิน

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน	
	ปี 2563	ปี 2562
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	116,870.00	68,770.00
ครุภัณฑ์ดนตรี	33,500.00	33,500.00
ครุภัณฑ์สนาม	730,600.00	730,600.00
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	395,299.00	395,299.00
ครุภัณฑ์อื่น	1,155,300.00	1,155,300.00
<b>รวม</b>	<b>56,351,362.80</b>	<b>55,990,742.80</b>

*Signature*



**องค์การบริหารส่วนตำบลไกรนอก**  
**หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน**  
**สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563**

**หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร**

	ปี 2563	ปี 2562
เงินฝากธนาคาร ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 6351109647	6,046,159.40	6,453,437.32
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประเภท ฝากประจำ เลขที่ 2094058573	11,915,054.52	11,829,490.00
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 2092404449	2,167,175.26	3,379,587.56
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 2092489875	324,579.42	321,443.08
ธนาคารออมสิน ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 020220978280	8,164,573.65	5,479.95
ธนาคารออมสิน ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 300034644058	-	6,047,000.00
<b>รวม</b>	<b>28,617,542.25</b>	<b>28,036,437.91</b>

*Signature*

**องค์การบริหารส่วนตำบลไกรนอก**  
**หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน**  
**สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563**

<b>หมายเหตุ 4</b>	<b>เงินฝากกระทรวงการคลัง</b>	<b>ปี 2563</b>	<b>ปี 2562</b>
	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ ภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	-	1,500.00
	เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเงิน อุดหนุนทั่วไป(เบี้ยความพิการ)	3,200.00	-
	เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเงิน อุดหนุนทั่วไป(เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	7,500.00	-
	เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเงิน อุดหนุนทั่วไป(อาหารกลางวัน)	9,000.00	-
	เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเงิน อุดหนุนทั่วไป(อาหารเสริม (นม))	4,311.00	-
	<b>รวม</b>	<b>24,011.00</b>	<b>1,500.00</b>

*Handwritten signature*

องค์การบริหารส่วนตำบล ไกรนอก  
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน  
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 5	รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	ปี 2563	ปี 2562
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	440,000.00	-
	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	5,000,000.00
	รวม	<u>440,000.00</u>	<u>5,000,000.00</u>

Don *[Signature]*

องค์การบริหารส่วนตำบล ไกรนอก  
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน  
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 6 ลูกหนี้ค้างภาษี

ประเภทลูกหนี้	ปี 2563			ปี 2562		
	ประจำปี	จำนวนราย	จำนวนเงิน	ประจำปี	จำนวนราย	จำนวนเงิน
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	-	-	-	2562	65	3,243.00
รวม		-	-		65	3,243.00
รวมทั้งสิ้น		-	-		65	3,243.00

Donn [Signature]

องค์การบริหารส่วนตำบลไกรนอก  
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน  
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 7 ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

ปี 2563

ชื่อ - สกุล ผู้ยืม	โครงการที่ยืม	จำนวนเงิน
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ม.5 ต. ไกรนอก	เลขที่สัญญากู้เงิน 5/63- การกู้เงินเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน	100,000.00
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต หมู่ 6 ต. ไกรนอก	เลขที่สัญญากู้เงิน 1/2563	100,000.00
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้าน ไปงแค ม.7 ต. ไกรนอก	เลขที่สัญญากู้เงิน 3/2563-กองทุนเศรษฐกิจชุมชน	100,000.00
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านไร่ หมู่3 ต. ไกรนอก	เลขที่สัญญากู้เงิน 2/2563-โครงการเศรษฐกิจชุมชนของ กลุ่มออมทรัพย์บ้านไร่	100,000.00
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อส่งเสริมการเกษตร บ้านวัดโบสถ์	เลขที่สัญญากู้เงิน 4/2563-ช่วยเหลือกลุ่มออมทรัพย์เพื่อ การผลิตในการประกอบอาชีพของสมาชิก	100,000.00
รวม		500,000.00

ปี 2562

ชื่อ - สกุล ผู้ยืม	โครงการที่ยืม	จำนวนเงิน
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ม.5 ต. ไกรนอก	เลขที่สัญญากู้เงิน 4/2562-เงินกองทุนเศรษฐกิจชุมชน	100,000.00
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ม.6 ต. ไกรนอก	เลขที่สัญญากู้เงิน 1/2562-โครงการขอรับการสนับสนุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	100,000.00
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้าน ไปงแค ม.7 ต. ไกรนอก	เลขที่สัญญากู้เงิน 2/2562-โครงการเศรษฐกิจชุมชน	100,000.00
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้าน ไร่ ม.3 ต. ไกรนอก	เลขที่สัญญากู้เงิน 3/2562	100,000.00
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อส่งเสริมการเกษตร บ้านวัดโบสถ์	เลขที่สัญญากู้เงิน 5/2562	100,000.00
รวม		500,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลไกรนอก  
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน  
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

## หมายเหตุ 8 รายจ่ายข้างจ่าย


ปี 2563

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		388,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		265,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	ค่าจ้างที่ปรึกษา	20,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		60,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานการศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		247,210.00
เงินงบประมาณ	แผนงานสาธารณสุข	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		125,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		118,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการต่อเติมถนนคสล.สายรอบคันคลองหนองหญ้าปล้อง ลายบ้านนายวิษระ พร้าโมต หมู่ที่ 5	132,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกสายบ้านนางปทุมศรีรัมย์ ถึงบ้านนายเทียม ยิ้มคง หมู่ที่ 5	425,000.00
เงินอุดหนุนระบัตถุประสงค์เฉพาะกิจ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก ลายบ้านนางสาวสุนันทา พร้าโมต หมู่ 5 ถึงบ้านนายพิเชษฐ ทองนาค หมู่ 4 ตำบล ไกรนอก อำเภอ กงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย (จำนวน 2 ช่วง) องค์การบริหารส่วนตำบล ไกรนอก อำเภอ กงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย	440,000.00
รวม						2,220,210.00

องค์การบริหารส่วนตำบลไกรนอก  
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน  
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 8 รายจ่ายค้างจ่าย  
 ปี 2562

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		417,096.00
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		132,900.00
เงินงบประมาณ	แผนงานการศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		251,800.00
เงินงบประมาณ	แผนงานสาธารณสุข	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		163,020.00
เงินงบประมาณ	แผนงานสาธารณสุข	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		3,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานสาธารณสุข	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	30,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		115,000.00
เงินอุดหนุนระบุดอก ประสงค์/เฉพาะกิจ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (กรณีอุทกภัย)	5,000,000.00
รวม						6,112,816.00

Sam 

**องค์การบริหารส่วนตำบล ไกรนอก**  
**หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน**  
**สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563**

หมายเหตุ 9	เงินรับฝาก	ปี 2563	ปี 2562
	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	14,076.63	25,784.67
	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	6,726.24	6,425.46
	เงินรับฝากประกันสัญญา	238,910.00	146,210.00
	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	824,579.42	821,443.08
	เงินรับฝากอื่น ๆ		
	คำรักษาพยาบาล(สปสช)		1,660.00
	โครงการบริหารศูนย์บริการคนพิการตำบล ไกรนอก		-
	เงินอุดหนุนการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้สำหรับคนพิการ	50,160.00	1,660.00
	<b>รวม</b>	<b>1,134,452.29</b>	<b>1,001,523.21</b>

*วิมล ใจดี*



**องค์การบริหารส่วนตำบลไกรนอก**  
**หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน**  
**สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563**

**หมายเหตุ 10 เงินสะสม**

	ปี 2563	ปี 2562
<b>เงินสะสม 1 ตุลาคม</b>		<b>7,207,864.30</b>
<b>รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง</b>	3,868,154.66	6,268,590.57
<b>หัก เงินทุนสำรองเงินสะสม</b>	580,223.20	940,288.59
<b>บวก</b>		
<b>รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหัก</b>	3,287,931.46	5,328,301.98
<b>เงินทุนสำรองเงินสะสม</b>	700,000.00	26,040.00
<b>รับคืนเงินสะสม</b>	108,219.60	221,136.00
<b>รายการปรับปรุงยอดเงินสะสมระหว่างปี</b>	4,876,325.00	2,813,800.00
<b>หัก</b>	(780,173.94)	2,761,677.98
<b>เงินสะสม 30 กันยายน</b>	<b>9,189,368.34</b>	<b>9,969,542.28</b>

	ปี 2563	ปี 2562
<b>เงินสะสม 30 กันยายน ประกอบด้วย</b>		<b>ปี 2562</b>
1. หักในโรงพิมพ์อาคารรักษาดินแดน	-	-
2. เงินฝาก ก.ส.อ. หรือ ก.ส.ท.	-	-
3. เงินทุนส่งเสริมอาชีพ	-	-
4. เงินฝากกองทุนอื่นๆ	-	-
5. ลูกหนี้ค่าภาษี	-	3,243.00
6. ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	-	-
7. สิ้นทรัพย์เกิดจากเงินกู้ที่ชำระหนี้แล้ว (ผลต่างระหว่างสิ้นทรัพย์เกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้เงินกู้)	-	-
8. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	9,189,368.34	9,966,299.28
	<b>9,189,368.34</b>	<b>9,969,542.28</b>
	<b>ปี 2563</b>	<b>ปี 2562</b>
	0.00	0.00

ทั้งนี้ได้รับการอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน และจะเบิกจ่ายไปเป็นงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 10





